

## ครูสภายื่นช่วยขยายเวลา นศ.กศ.ปช.ขอรับตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561

**เลขาธิการคุรุสภา เตรียมขงบอร์ดฯ ขยายเวลาการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลังกลุ่มนักศึกษา กศ.ปช. จาก'มรภ.นครราชสีมา' ร้องเรียนหวั่นไม่ได้ขอตัวครู**

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ปกครอง ประมาณ 20 คน เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทางเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอยื่นขอขยายเวลาการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ออกไปก่อน โดยนางพิมพ์พิชชา พิมพ์อักษร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กศ.ปช. รุ่น 17 มรภ.นครราชสีมา กล่าววา ตนและกลุ่มเพื่อนนักศึกษาได้เดินทางมาเพื่อขอความเป็นธรรม กับทางสำนักงานคุรุสภา เนื่องจากกลุ่มนักศึกษารุ่นที่ 17 ที่สำเร็จการศึกษาไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จำเป็นที่จะต้องยื่นเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐานกับคุรุสภา เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงต้องไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องนำเอกสารมายื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จึงจะไปรับใบอนุญาต ซึ่งตนและกลุ่มนักศึกษา รุ่น 17 เพิ่งสำเร็จการศึกษาและกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถจะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ทันตามเงื่อนไข และยังต้องการให้คุรุสภาเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของนักศึกษาที่มายื่นเอกสารไว้แล้ว เพื่อที่จะนำไปใช้ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและใช้สำหรับประกอบการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปี 2561 ที่จะมีการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

ด้านนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่อยู่ต้นน้ำ และปลายน้ำ แต่ระหว่างกลางน้ำการดำเนินการมีปัญหา คุรุสภาก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ส่งผลให้การรองรับในช่วงปลายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกัน แต่ด้วยแนวทางนโยบายของคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน มีแนวทางว่าการดำเนินการใดๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อตัวนักศึกษา และไม่ให้ชี้นักศึกษาเป็นตัวประกัน จะต้องหาแนวทางเพื่อดูแล ดังนั้นการดำเนินการในกรณีนี้ตนจะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาขอขยายเวลา เพราะนักศึกษากลุ่มนี้ยังสำเร็จการศึกษาไม่ครบ 1 ปี และสำหรับประเด็นความต้องขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในทันการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปี 2561 นั้น คุรุสภาจะเร่งรัดการดำเนินการให้ทันช่วงเดือนกรกฎาคมแน่นอน.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.54 น.](#)